



การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ปี 2556

กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบสำรวจภาคสนาม (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชน ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และเพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรคของประชาชนที่รับฟังรายการ “รู้ทันสิทธิกับสปสช.” ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,203 ตัวอย่าง ใน 19 อำเภอ เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะของตัวอย่าง สถิติ Chi square test ในการเปรียบเทียบสัดส่วนลักษณะทางประชากรของ 2 กลุ่ม (กลุ่มที่รับฟังและไม่รับฟังรายการ “รู้ทันสิทธิกับสปสช.” ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย) และสถิติ T test ในการเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระหว่าง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 55.0 มีอายุเฉลี่ย 47.4 ± 12.5 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 65.2 ช่องทางข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรคที่ได้รับมากที่สุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 3 อันดับแรก ได้แก่ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี ร้อยละ 91.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 75.1 และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 66.7 ช่องทางที่ตัวอย่างสนใจจะรับข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรค ได้แก่ โทรทัศน์/เคเบิลทีวี ร้อยละ 49.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 27.4 และ อสม. ร้อยละ 10.1 ตัวอย่างร้อยละ 38.8 รับฟังรายการ “รู้ทันสิทธิกับสปสช.” ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย โดยร้อยละ 54.8 เป็นประชาชนทั่วไป และร้อยละ 45.2 เป็น อสม. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมป้องกันโรค พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นด้านการส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งเรื่องที่รับรู้มากที่สุดได้แก่การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 98.0 เรื่องที่รับรู้น้อยที่สุดคือเรื่องโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ร้อยละ 59.1 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่รับฟังรายการ “รู้ทันสิทธิกับสปสช.” กับกลุ่มที่ไม่ได้รับฟังรายการ พบว่าการรับรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยชุดาสูบ การป้องกันลูกเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย วัดส่งเสริมสุขภาพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สารปนเปื้อนในอาหารที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่รับฟังรายการมีการรับรู้ข้อมูลมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับฟังรายการ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลด้านการส่งเสริมป้องกันโรคระหว่างกลุ่มประชาชนและอสม. พบว่ากลุ่ม อสม.มีการรับรู้มากกว่า ยกเว้นการรับรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประโยชน์ของสารไอโอดีน โทษของน้ำอัดลม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ทั้ง 2 กลุ่มมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

